



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องประกาศแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๓๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงวันที่กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ดังนี้

เดิม วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

ทั้งนี้ กำหนดการอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องประกาศแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปิญาโกเมศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง การแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ ๓๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงให้ผู้สำเร็จ การศึกษา ซึ่งสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสถาบันกำหนดให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๙ แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่ <http://reg.nida.ac.th> ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมบริการ ๑๐ บาท) โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (ใบนำฝาก) ของสถาบัน หรือชำระ ผ่าน Internet Banking และจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับพันธะต่างๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพการเป็น นักศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุดให้เรียบร้อย มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร

อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ตั้งครรภ์และประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้ง นี้ จะต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน ๗ เดือน นับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยต้องแนบใบรับรองแพทย์พร้อม การแสดงความจำนง

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้ง นี้ ผู้สำเร็จ การศึกษาสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในคราวต่อไปได้ ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัย และขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของสถาบันดังนี้

๑. เหตุสุดวิสัยในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- ๑.๑ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระบกำหนดคลอดบุตร
- ๑.๒ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยโดยกะทันหัน
- ๑.๓ กรณีบิดาหรือมารดาผู้สำเร็จการศึกษาเสียชีวิต
- ๑.๔ กรณีผู้สำเร็จการศึกษากำลังศึกษาหรือทำงานในต่างประเทศ
- ๑.๕ กรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

ในการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษายื่นคำร้อง และแสดงหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้งที่ยื่นคำร้อง และสถาบันจะผ่อนผันให้ได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ติดต่อกันเท่านั้น และการยื่นคำร้องเพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุสุดวิสัย ดังกล่าว ในการยื่นครั้งแรก จะต้องเป็นปีที่สถาบันกำหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีได้แจ้งขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๒. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมครั้งละ ๒,๐๐๐.- บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์